



ที่ มท ๐๘๑๖.๓/ว ๓๔๘๑

ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ทุกจังหวัด

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๖.๓/ว ๙๑๗ ลงวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ได้ขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งการอบรมยกระดับสมรรถนะ พัฒนาความรู้และทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital literacy) ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พัฒนาความรู้ ทักษะ และสามารถประยุกต์ใช้เครื่องมือดิจิทัลใน Google Workspace for Education ในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพในช่วงที่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ผ่านทางเพจ facebook : การศึกษาท้องถิ่นไทย นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้รับแจ้งจากบริษัท กูเกิล ประเทศไทย (จำกัด) ว่า ได้จัดกิจกรรมพิเศษภายใต้โครงการ Be Internet Awesome เป็นหลักสูตรและวิธีการช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจพื้นฐานเรื่องความปลอดภัยดิจิทัลในยุคดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังช่วยให้เด็กและเยาวชนสามารถใช้สื่อได้อย่างสร้างสรรค์ จึงขอความร่วมมือสำรวจข้อมูลและประชาสัมพันธ์การอบรม ดังนี้

๑. สำรวจการนำหลักสูตร Be Internet Awesome ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดยขอความร่วมมือให้รายงานข้อมูล การใช้งานหลักสูตร Be Internet Awesome ผ่านทางเว็บไซต์ <https://bia.scurvethai.com> ภายในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ ทั้งนี้ ผู้รายงานข้อมูลดังกล่าวจะได้รับหนังสือขอบคุณ จาก บริษัท กูเกิล ประเทศไทย (จำกัด) และร่วมลุ้นเป็นผู้โชคดีได้เข้าร่วมกิจกรรม ณ สำนักงาน บริษัท กูเกิล ประเทศไทย

๒. ประชาสัมพันธ์การอบรมอัปเดตการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบไฮบริดอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อแนะนำสื่อการสอนออนไลน์ต่าง ๆ ในวันเสาร์ที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และให้ผู้สนใจเข้ารับการอบรมแจ้งความประสงค์ ผ่านทางเว็บไซต์ <https://bia.scurvethai.com> จึงขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสถานศึกษาในสังกัด ประชาสัมพันธ์ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือผู้ที่สนใจทราบต่อไป รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ท้ายหนังสือนี้



กองส่งเสริมและพัฒนากิจการการศึกษาท้องถิ่น bia.scurvethai.com รายละเอียด

กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษาท้องถิ่น

โทร. ๐-๒๒๔๑-๙๐๐๐ ต่อ ๕๓๑๒

โทรสาร ๐-๒๒๔๑-๙๐๒๑-๓ ต่อ ๒๑๘

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th

